



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด

เรื่อง ชี้แจงการลงทุนในหุ้นการบินไทย

วันพุธที่ผ่านมา กองทุนรวมส่วนบุคคลแจ้งว่าได้ขายหุ้นสามัญของการบินไทยที่สหกรณ์ฯ ถือไว้ทั้งหมดแล้ว ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งความประสงค์ให้ขายทั้งหมด ขาวนี่ถือเป็นข่าวที่กล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะการทำแผนฟื้นฟูที่ศาลล้มละลายกลางจะมีการลดทุนหรือ Haircut อย่างไร หรือมีระยะเวลาผูกพันกับสหกรณ์เจ้าหนี้ต่างๆ นานเท่าใด ตามที่สมาชิกทุกคนจะได้รับทราบทุกวันตามข่าวทีวี และเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั้น ขอยืนยันว่าจะไม่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ของเราแต่อย่างใด

ประธานฯ ขอยืนยันว่า การดำเนินงานทางการเงินของสหกรณ์ของเราเป็นไปตามปกติ เหมือนปีที่ผ่านมา มาทุกประการ โดยสรุปแล้วสหกรณ์ฯ ของเรา นำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินภายนอกประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีหลักว่าต้องกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มากที่สุด ดังนี้

1. ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประมาณ 100 ล้านบาท ชุมนุมฯ สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และทุกสหกรณ์ต้องลงทุนเป็นหุ้นเหมือนกัน โดยสภาพการรวมตัวของทุกสหกรณ์ ถือว่ามี การกระจายของเจ้าของ แสดงถึงความมั่นคงสูงมาก
2. ฝากเงินกับชุมนุมฯ ประมาณ 400 ล้านบาท ถอนได้ตลอดเวลา
3. ปลอ่ยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครอบบ้านเราที่เรารู้จักดี ภูประมาณ 400 ล้านบาท (เฉลี่ยกันไป ไม่เกินสหกรณ์ละ 100 ล้านบาท) โดยเรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน และถ้าผิดปกติเราสามารถเรียกคืนได้ทันที
4. ลงทุนในกองทุนรวมส่วนบุคคล ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อหากำไรจากการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหุ้น

การลงทุนในกองทุนรวม มีผลตอบแทนที่สหกรณ์ฯ ได้รับ ครั้งปีแรก 2561 กองทุนฯ ส่งกำไรให้สหกรณ์ฯ 9 แสนบาท และ ปี 2562 เต็มปี กองทุนฯ ส่งกำไรให้สหกรณ์ฯ 2.7 ล้านบาท (คิดเป็น 2.7 % ก็ยังดีกว่าฝากธนาคาร ถึงแม้จะเกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน)

กองทุนฯ ซื้อหุ้นสามัญการบินไทย เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท (จากเงิน 100 ล้านบาท) ตั้งแต่กลางปี 2561 ตั้งแต่แรกที่สหกรณ์ฯ ลงนามในสัญญาให้เขาเป็นตัวแทน และหุ้นการบินไทยก็มีสภาพลดลงมาเรื่อยๆ ทางกองทุนฯ จึงถือค้างไว้เพื่อรอจังหวะตอนหุ้นขึ้น และเป็นภาพที่บอกว่าสหกรณ์ฯ ของเราเป็นเจ้าหนี้การบินไทยในลำดับที่ 74 นั้นแหละครับ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ เราไม่ถือหุ้นการบินไทยแล้ว มูลค่าจากวันที่ซื้อจนถึงวันที่ขาย มูลค่าเงินหายไปประมาณ 8 แสนบาท แต่ตราสารทุนและหนี้ตัวอื่นๆ ที่กองทุนซื้อขายจะมีกำไรชดเชยเข้ามา ซึ่งกองทุนฯ จะแจ้งเป็นยอดสุทธิ ณ. เวลาที่สหกรณ์ฯ เรา ปิดบัญชีสิ้นปีในเดือนตุลาคม 2563 ต่อไป

ประธานฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่า สภาพการบริหารทางการเงินของสหกรณ์เรา มีความมั่นคงมากเหมือนกับปีที่ผ่านมา มา ถึงแม้จะมีเงินที่จำเป็นต้องไปลงทุนกับสถาบันการเงินภายนอก แต่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้มากที่สุด และวิกฤตการบินไทยที่มีกับสหกรณ์หลายแห่ง ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่ประการใด

(ดร.นิทัศน์ เจียมศรีพงษ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563